

มาลัยสาร



พระภิกษุ ประกัษิต

ปีที่ 40 ฉบับที่ 48 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรภ.นศ. ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อแม่

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อแม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ

ผศ.สุรพล เรืองรอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ และทรงเป็นที่สุดของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังได้แนะนำถึงการเตรียมตัวของผู้บริจาคโลหิต ว่า ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง มีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใด ๆ รับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดพอกโลหิตได้ดี สุขภาพสตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์ และการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปเว้นระยะ 3 เดือน ยกเว้นการบริจาคพลาสมาหรือเกล็ดโลหิต ผลดีจากการบริจาคโลหิต คือ เป็นการกระตุ้นให้ไขกระดูกทำงาน และสร้างเม็ดเลือดใหม่ออกมาตลอดเวลา จะทำให้ไขกระดูกทำหน้าที่ เวลาที่เราเสียเลือดขึ้นมา ไขกระดูกจะรีบทำงานสร้างเม็ดเลือดใหม่ ๆ ออกมาอยู่ในกระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ ใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

นิเทศฯ ส่ง น.ศ.อบรมพิราบน้อยรุ่น 14

รศ.นา จำปีพันธุ์ นักศึกษา แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14-17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 14 โดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในงานมีพี่ ๆ นักหนังสือพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ จากเดอะเนชั่น มติชน คมชัดลึก ข่าวสด เดลินิวส์ ฯลฯ มาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษากับน้องๆ ที่เข้ารับการอบรม มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากมายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฯลฯ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม โดยมีอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมกว่า 100 คน

การไปอบรมนักข่าวพิราบน้อยครั้งนี้ ได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมากมาย ได้ทำข่าวลงพื้นที่จริงได้เขียนข่าว ในเวลาที่กำหนดอย่างเร่งรัด โดยทางทีมงานให้แบ่งกลุ่มเท่า ๆ กัน มีนักศึกษาต่างสถาบันคละกัน ไม่มีใครที่รู้จักกันมาก่อน ตัวดิฉันเองรู้สึกเกร็งๆ และตื่นเต้น แต่เมื่อได้พูดคุยทำความรู้จักแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียว แต่ละคนต่างมีฝีมือในการเขียนข่าวเป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันถึงกับทึ่งในความสามารถเลยทีเดียว

ผู้จัดงานได้มอบหมายงานใหญ่มางานหนึ่งนั่นคือ ให้แต่ละกลุ่มจัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมา โดยกลุ่มของดิฉันตั้งชื่อหนังสือพิมพ์ว่า ส่งสารโพสต์ และให้ทำข่าวเกี่ยวกับเขตพื้นที่บางแสนในระยะรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร ลงหนังสือพิมพ์ของตนในเวลาที่กำหนดให้ เมื่อได้รับมอบหมายงาน เราก็เริ่มลงพื้นที่กัน โดยเริ่มประชุมแบ่งหน้าที่กันก่อนแล้วเริ่มลงมือทำกันอย่างเต็มที่ โดยในกลุ่มต้องรักษาเวลาให้ตรงต่อเวลา กลุ่มของดิฉันก็ต่างลงพื้นที่ แบ่งหน้าที่จัดทำหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แบบ Soft news โดยสมาชิกในกลุ่มของดิฉันต่างมุ่งมั่นตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่

เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จแล้ว แต่อาจจะไม่สวยงามเหมือนนักข่าวมืออาชีพ แต่ทุกกลุ่มก็รักษาเวลาได้ตรงตามเป้าหมายที่พี่ๆ นักข่าวได้วางไว้ มีการประกวดผลงานกันด้วย ซึ่งหนังสือพิมพ์ ส่งสารโพสต์ ของกลุ่มดิฉันคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทั้งหมด 7 กลุ่ม ทำให้ดิฉันและเพื่อนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

การอบรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับสิ่งที่ดีหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆ รวมทั้งเพื่อนใหม่ และได้รู้จักพี่ ๆ นักหนังสือพิมพ์ ดิฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมอบรมในค่ายพิราบน้อยในครั้งนี้

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ

ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และข้าราชการ ร่วมพิธีบ้นทึกเทพถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช



**วจก. ร่วมกับคณะวิทยุฯ เดินสายบริการชุมชน
จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
อำเภอ นคร “การอนุรักษ์สายน้ำและคลองท่าซึก”**

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะวิทยุการจัตการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา โรงเรียนบ้านปากพญา โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ และโรงเรียนวัดนาวง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนอำเภอ นคร ภายใต้ชื่อ “การอนุรักษ์สายน้ำและคลองท่าซึก” ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล คณบดี คณะวิทยุการจัตการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการสู่ชุมชนในฐานะที่เป็นอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชนอำเภอ นครเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น

ในครั้งนี้ คือ กิจกรรมการอนุรักษ์สายน้ำและคลองท่าซึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนในพื้นที่ที่ต้องการให้พวกเขา รักและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมบ้านเกิดของพวกเขา

ในการจัดกิจกรรมตลอด 2 วันที่ผ่านมา นอกจากเยาวชนในพื้นที่ที่มาจากหลายๆ โรงเรียนแล้วยังมีผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมเป็นวิทยากร และสังเกตการณ์ด้วย โดยรูปแบบกิจกรรมคือ การบรรยายให้ความรู้ การลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การแบ่งกลุ่มทำสื่อรณรงค์อนุรักษ์คลองท่าซึก การนั่งเรือและโยนลูก EM เพื่อปรับปรุงสภาพลำคลอง การลงนามทำปฏิญญาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่าย เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานตลอดการจัดกิจกรรม





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ตรงกับเดือน 9 วันขึ้น 6 ค่ำ ปีเถาะ

ถือเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติยินดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ราชินีและพระเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องกันมาทุกปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่าน มาอธิการบดี และตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วย ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ อาจารย์วิจิต มาลาเวช อาจารย์อภิศันย์ ศิริพันธ์ ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ส่วนครุศาสตร์ ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภาคีกุล มอบตัวแทนคณบดีมาสองท่านคือ ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล ดร.อารี สารีปา รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส และ คุณจรัสรัตน์ เสนาะกรรมรณ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้เย็นวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เรายังมีโอกาสที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ พระองค์ท่านในกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมใจกันไปร่วมกิจกรรมถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียง

นี่ก็เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติเช่นกัน วันที่ 10 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ขอเชิญท่านที่มีสุขภาพดี ใจเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งานนี้กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักเหล่า กาชาด จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ตั้งแต่เวลา 09.30 น. บริเวณใต้อาคารกองพัฒนานักศึกษา การบริจาค โโลหิตนอกจากจะได้บุญกุศลแล้วยังทำให้สุขภาพดีด้วย

ผศ.คนที่ 24 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 สภฯได้อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประวิทย์ เนื่องมัจฉา เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ด้วย ผลงาน 3 ชื่อเรื่องคือ “เคมีวิเคราะห์” (เอกสาร) “โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง” (ตารา) และ “การกำจัดตะกั่ว// โดยใช้ซิลิกาที่เตรียมจากเถ้าแกลบและซิลิกาที่ดัดแปรทางเคมี ” (วิจัย) มหาชัยสารขอแสดงความยินดีด้วย

รางวัลแต่คนขยัน มอบกันไปแล้วท่ามกลางที่ประชุมคณาจารย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา คือเกียรติบัตรและช่อดอกไม้สำหรับศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรนิติศาสตร์ 3 คนที่สอบเนติบัณฑิตไทย (นบท.) ได้ คือนางสาวธมลวรรณ เบญจวิทยาธรรม นายอนุพร วุฒิศักดิ์ และนายนิศรูน ราชขำรอง ทั้งสามเป็นศิษย์เก่าที่จบไปเมื่อปีการศึกษา 2552

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจากหนังสืออยู่ด้วยปัญญา “พระที่เราควรนำมาสร้างไว้ในใจมี 3 อย่าง คือ กรุณาคุณ ปัญญาคุณ บริสุทธิคุณ ” สวัสดิ์ค๊ะ